

Số: *114* /BC-UBNDVĩnh Linh, ngày *10* tháng *9* năm 2012**BÁO CÁO****Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2012****Phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2012****Phần 1****TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2012****I. VỀ KINH TẾ****1. Nông nghiệp****\* Trồng trọt:**

Tính đến nay tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè thu là: 4.321 ha, trong đó: diện tích lúa thực hiện 3.005 ha đạt 100,2% kế hoạch hiện nay đang trong thời kỳ thu hoạch, năng suất ước 49 tạ/ha; diện tích khoai lang thực hiện 196 ha đạt 93,8% kế hoạch; diện tích rau đậu các loại thực hiện 383 ha đạt 102,4% kế hoạch. Hiện nay bà con nông dân đang khẩn trương tập trung thu hoạch lúa vụ Hè Thu, hiện đã thu hoạch khoảng 50% diện tích (Trong đó: Vĩnh Long 90%, Vĩnh Thủy 80%, Vĩnh Lâm 60%).

Tranh thủ thời tiết có nước sớm, bà con đã tích cực trồng các loại cây màu như môn, ném; Triển khai công tác chuẩn bị để trồng một số loại cây nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cao su.

Tổng diện tích hồ tiêu 881 ha, diện tích cho sản phẩm 827 ha, Cây hồ tiêu đã thu hoạch xong, năng suất 12,5 tạ/ha, sản lượng ước 1.033,8 tấn. Tổng diện tích cao su 6.861 ha, diện tích khai thác mũ 4.750 ha, Sản lượng từ đầu vụ đến cuối tháng 9/2012 là 3.380 tấn. Tuy nhiên giá cao su chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước nên thu nhập của nông dân giảm sút.

**\* Chăn nuôi**

Đã tổ chức tốt hội nghị sơ kết công tác thú y 6 tháng đầu năm, triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh vụ Thu năm 2012. Chỉ đạo phòng NN&PTNT phối hợp với trạm thú y đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vụ Thu các loại vắc xin cho đàn gia súc và tiêm phòng vắc xin cúm H5N1 cho đàn gia cầm.

Tuy vậy, tình hình cúm H5N1 có diễn biến phức tạp: từ ngày 24/7 đến 20/8/2012 trên địa bàn huyện đã có 14 hộ/6 xã thị trấn (Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thạch, Vĩnh

Thủy, Vĩnh Chấp, Hồ Xá) có dịch cúm gia cầm với tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 7.069 con; đã cấp 1.500kg hóa chất để các hộ và các thôn có dịch xử lý tiêu độc, khử trùng.

### **\* Lâm nghiệp**

Thực hiện công tác chăm sóc tu bổ, khoanh nuôi bảo vệ rừng theo kế hoạch. Diện tích rừng được chăm sóc tu bổ thực hiện 4.930 ha; Tập trung chỉ đạo quyết liệt tình trạng phá rừng ở xã Vĩnh Hà. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm nên chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra, tình hình chặt phá, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép từng bước được khắc phục.

Hoàn chỉnh công tác thiết kế, chuẩn bị cây giống cho việc trồng rừng theo chương trình 661 và cây phân tán.

### **\* Thủy sản**

Tổng diện tích nuôi trồng thủy hải sản 764,8 ha. Trong đó: diện tích nuôi cá 485 ha, diện tích nuôi tôm 279,8. Tổng sản lượng đánh bắt nuôi trồng tháng 8 ước thực hiện 573 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thực hiện 420 tấn, sản lượng đánh bắt ước thực hiện 153 tấn. Hiện nay, các hộ nuôi tôm đang trong thời kỳ thu hoạch, nhờ làm tốt công tác đầu tư chăm sóc nên đạt năng suất cao, các hộ nuôi có lãi.

### **\* Hoạt động khác**

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Tổng hợp báo cáo tài chính HTX, phân loại đánh giá hoạt động của HTX năm 2011 chuẩn bị hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 TW5 khoá IX. Chỉ đạo bàn giao Chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát và công tác tài chính tại HTX Vĩnh Kim. Chỉ đạo bàn giao ban kiểm soát tại HTX Mỹ Tú. Kiểm tra tình hình sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí của các HTX.

## **2. Công nghiệp, xây dựng**

Các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ đang tiếp tục tranh thủ các điều kiện để đẩy mạnh sản xuất. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN tháng 8/2012 ước đạt 19,2 tỷ đồng; Trong đó khu vực ngoài nhà nước đạt 15,7 tỷ đồng. Sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 8 thực hiện được: Ti tan: 2.100 tấn, gạch nung 2,6 triệu viên, cát sạn 6.900 m<sup>3</sup>.

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập các dự án đầu tư năm 2013. Đã tổ chức tốt hội nghị tổng kết chương trình Bê tông hóa, nhựa hóa GTNT năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Tập trung chỉ đạo, phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thiết kế lập trình, phê duyệt dự án Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa (công trình do Á rập sê út tài trợ với tổng chiều dài hơn 63km).

### **3. Giao thông - Vận tải và Thương mại - Dịch vụ**

Trong tháng vận chuyển hàng hoá được 73.000 tấn, vận chuyển hành khách 77.000 lượt người, tổng doanh thu vận tải đạt 9,2 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục thực hiện tốt phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, hàng hoá phong phú đầy đủ các loại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 106 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ 88 tỷ đồng.

Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tại các cửa hàng trên địa bàn huyện.

### **4. Tài chính - Tín dụng**

Tổng thu ngân sách tháng 8 đạt 26,2 tỷ đồng đưa lũy kế đến 31/8/2012 là 170,4 tỷ đồng đạt 77,2% KH năm. Trong đó tổng thu trên địa bàn đến 30/8/2012 đạt 20,3 tỷ đồng, đạt 39,2% KH năm. Chi ngân sách địa phương trong tháng 8 đạt 22,7 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách huyện 17,8 tỷ đồng, chia ra: chi thường xuyên 15,8 tỷ đồng, chi XD CB 2 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách đạt kết quả tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong tháng đã cho vay với tổng số vốn vay là 98 tỷ đồng.

### **5. Tài nguyên môi trường**

Trong tháng đã thực hiện cấp 168 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện đăng ký thế chấp vay vốn cho 169 trường hợp, làm thủ tục đăng ký xoá thế chấp cho 105 trường hợp.

Kiểm tra hướng dẫn cấp giấy phép cam kết về môi trường cho các tổ chức trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác cát trên sông Bến Hải và khai thác vàng tại xã Vĩnh Hà.

Lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Bãi chôn lấp chất thải rắn TT Hồ Xá, Kho thuốc bảo vệ thực vật thôn Hương Bắc xã Vĩnh Kim, một số cơ sở: Cty TNHH MTV Trường Anh, Cty TNHH Cường Anh, Cty CP Bắc Trung Bộ.

#### **\* Công tác GPMB**

Lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc nhóm dễ bị tổn thương khi GPMB xây dựng công trình Kênh Tiêu Châu Thị, phối hợp với BQL dự án PTNT Tổng hợp Miền Trung kịp thời chi trả tiền hỗ trợ khác theo chính sách của nhà tài trợ.

### **\* Công tác quy hoạch và tổ chức bán đấu giá QSD đất**

Lập danh mục quỹ đất bán đấu giá đợt 2 các khu đất xin đấu giá theo tờ trình của các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thạch.

Lập phương án, lập hồ sơ bán đấu giá các lô đất ở các xã, thị trấn được UBND tỉnh phê duyệt.

### **6. Xây dựng Nông thôn mới**

Chỉ đạo các xã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới các xã; Phê duyệt đề án quy hoạch Nông thôn mới và đề án xây dựng Nông thôn mới các xã.

Hướng dẫn các xã tổ chức phát động phong trào và ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới. Tham gia đoàn giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới do Huyện uỷ tổ chức tại 2 xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Nam.

Tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết các xã còn chậm. Theo chỉ đạo của UBND huyện đến nay ngoài 2 xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Lâm chưa có đơn vị nào trình phê duyệt.

## **II. VĂN HOÁ XÃ HỘI**

### **1. Giáo dục và đào tạo**

Tổ chức tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tiếp tục triển khai Đề án quy hoạch phát triển GD&ĐT huyện giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 đến tận các cơ sở. Chỉ đạo hoàn thiện đề án xây dựng xã hội học tập

Chỉ đạo các trường tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia đúng tiến độ như đã đăng ký trong năm 2012. Triển khai Hội nghị giáo dục tại các xã, thị trấn trên địa bàn từ 25/7 – 25/8/2012. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất trong dịp hè để chuẩn bị cho năm học mới.

Tổ chức tốt lễ trao giải thưởng Bông sen hồng lần thứ 5 cho tập thể, cá nhân “học hay - làm sáng tạo – sống văn hóa” , tạo được ấn tượng sâu sắc, đối với lãnh đạo các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học cho giáo viên, học sinh trước khi bước vào năm học mới.

### **2. Y tế, Dân số - KHHGD**

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiến hành thanh tra, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn với tổng số 15 cơ sở được thanh, kiểm tra, trong đó đình chỉ hoạt động 02 cơ sở . Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đã thành lập Hội đồng và xây dựng kế hoạch phúc tra phúc tra xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 năm 2012. Ban chỉ đạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện cũng như các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động để đạt các tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020, đặc biệt 12 xã, thị trấn cam kết thực hiện trong năm 2012.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân. Tổng số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa huyện trong tháng 8 năm 2012 là: 18.129 lượt người; tại trạm y tế xã, thị trấn là 5.694 lượt người. Không có bệnh nhân nào tử vong tại các cơ sở y tế vì lý do chuyên môn.

Triển khai Chương trình hành động về thực hiện công tác DS-KHHGD giai đoạn 2011-2015 đến tận các đối tượng ở thôn, bản, khóm phố. Tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh Dân số sửa đổi; Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển đến năm 2020 và Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các BDH các làng xây dựng mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đã tổ chức tốt hội thi Tuyên truyền viên dân số giỏi cấp huyện năm 2012, tập trung chọn chuẩn bị tốt nội dung để tham gia hội thi cấp tỉnh.

### **3. Văn hoá - thể thao, du lịch và thông tin truyền thông**

Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ chào mừng kỷ niệm 67 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 58 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8/1954-25/8/2012. Đặc biệt là tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2012 nhằm chào mừng thiết thực 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tổ chức giải bóng đá và giải cầu lông công nhân viên chức năm 2012. Tiến hành phúc tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa.

Làm tốt công tác thư viện, bảo tàng thu hút đông đảo bạn đọc và tham quan. Tăng cường công tác hướng dẫn xây dựng đời sống văn hoá và công tác xây dựng đời sống gia đình. Tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá như: in ấn, xuất bản các loại văn hóa phẩm, ka-ra-ô-ke, in-tơ-net trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt.

Cập nhật đầy đủ các thông tin về phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng thu hút được sự tham gia theo dõi đông đảo quần chúng nhân dân.

### **4. Lao động, việc làm và chính sách xã hội:**

Đã tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho lao động phụ nữ trên địa bàn từ chi tiêu đào tạo nghề của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và tiếp nhận chỉ tiêu 7 lớp để chuẩn bị mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trong tháng tới.

Đã tổ chức tốt nội dung tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010, đề ra chủ trương, giải pháp để thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước, bảo đảm tốt an sinh xã hội. Kịp thời thụ lý hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ theo Nghị định 67,13 của Chính phủ cũng như các chế độ được hưởng khác như: Quyết định 62 của Thủ Tướng về chế độ, chính sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở về thực hiện Nghị định 67, 13 của Chính phủ

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cũng như tổ chức lồng ghép, tập huấn vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện và chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại của công dân và giải quyết chi trả kinh phí miễn giảm học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49 của Chính Phủ.

Trong tháng hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, Hội chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, đã tổ chức tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “*xoa dịu nỗi đau da cam*”, thông qua đó đã vận động, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với số tiền 137.020.000 đồng.

#### **5. Khoa học – Công nghệ:**

Triển khai thực hiện các đề tài/dự án đã được phê duyệt lựa chọn thực hiện năm 2012 gồm các đề tài:

+ Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị;

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục học sinh cá biệt ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Linh.

+ Khảo nghiệm một số giống hoa Ly trên địa bàn TT Hồ Xá huyện Vĩnh Linh.

### **III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT**

**1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.**

*a. Tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:*

Đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc sát nhập trường Tiểu học số 1 và số 2 Vĩnh Thủy thành trường Tiểu học Vĩnh thủy theo Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thành lập trường Mầm non số 1 và số 2 Vĩnh Long trên cơ sở chia tách trường Mầm non Vĩnh Long. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học (*trường Mầm non Vĩnh Nam, Mầm non Vĩnh Tú, Tiểu học Vĩnh Thủy, Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm,*

*Tiểu học Vĩnh Trung, Tiểu Nguyễn Bá Ngọc, THCS Bến Quan)* tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong quy trình bổ nhiệm các chức danh quản lý để kịp thời làm công tác bàn giao và triển khai nhiệm vụ khai giảng năm học mới.

Đã bổ nhiệm người phụ trách kế toán cho 24 trường mầm non, tiếp nhận 12 giáo viên xin chuyển công tác về huyện, chuyển công tác đối với 3 giáo viên, ban hành các quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục đối với 53 người trúng tuyển.

*b. Xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, TT:*

UBND huyện tiếp tục triển khai, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để thực hiện việc khảo sát, xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan. Tiến hành đo đạc, xác định toạ độ cắm mốc giới giữa 3 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái. Chính sửa, hoàn thiện các bộ hồ sơ bản đồ Địa giới hành chính sau khi có ý kiến kiểm tra nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Đã triển khai cho các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công văn của UBND tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

*c. Công tác cải cách hành chính:*

Chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Tiến hành thực hiện việc xây dựng bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 về công tác Hội, công tác TĐKT, công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo gửi Văn phòng UBND huyện tổng hợp.

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân của UBND các huyện. Trong tháng bộ phận 1 cửa đã duy trì tốt 7 lĩnh vực trên đúng tinh thần cải cách hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 139 hồ sơ, hồ sơ giải quyết chậm: 7 hồ sơ.

*d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:*

UBND huyện cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng, phó phòng cho 10 người tham dự, đồng thời cử 3 cán bộ dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước tại tỉnh.

Chỉ đạo phòng Nội vụ lập danh sách đăng ký cán bộ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2012 cho Bí thư-Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch-Phó chủ tịch HĐND-UBND (mỗi xã 02 người.)

*đ. Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ, Tôn giáo, các hội, tổ chức phi chính phủ:*

UBND huyện tổ chức tập huấn cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng về chế độ đối với Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến và tích cực chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Hội đồng TĐKT huyện thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất về phòng chống tội phạm cho 13 cá nhân thuộc Công an huyện. Khen thưởng nhân 65 năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ về công tác “ĐOÀN” cho 15 tập thể và 18 cá nhân, khen thưởng đối tượng chính sách tiêu biểu 65 cá nhân; khen thưởng công tác giáo dục-Đào tạo năm học 2011-2012 cho 26 tập thể lao động tiên tiến, 81 chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng giấy khen của UBND huyện cho 20 tập thể và 32 cá nhân.

## **2. Hoạt động tư pháp**

### *a. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*

UBND huyện ban hành Kế hoạch phổ biến các văn bản luật: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Phòng chống mua bán người; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chỉ đạo Hội đồng PHCTPBGDPL sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.

Kiện toàn Hội đồng PHCTPBGDPL huyện do một số thành viên chuyển công tác khác.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại 02 điểm của xã Vĩnh Lâm và 01 điểm ở xã Vĩnh Chấp với tổng số 300 người tham gia.

### *b. Công tác văn bản*

Rà soát, kiểm tra văn bản: 01 văn bản của Phòng Công nghiệp và Phòng Địa chính huyện (*tên gọi trước đây*) về việc xác nhận hành lang lưới điện Vĩnh Trung, đề nghị UBND huyện xem xét ra quyết định thu hồi và huỷ bỏ.

Trong tháng, UBND huyện đã ban hành 321 quyết định, 69 công văn, 10 báo cáo, 3 thông báo, 7 kế hoạch, 01 chỉ thị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

### *c. Công tác Hộ tịch, chứng thực.*

UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong tháng 8/2012, UBND huyện đã tiếp nhận 22 trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Kết quả đã giải quyết: Thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh cho 03 trường hợp. Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho 19 trường hợp. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong tháng, UBND huyện chứng thực bản sao đúng với bản chính: 63 trường hợp với 433 bản sao. Chứng thực chữ ký người dịch: 03 trường hợp với 03 bản dịch.



#### *d. Công tác kiểm tra văn bản*

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành kết luận kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND; công tác hộ tịch, chứng thực của UBND các xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Vĩnh Lâm và Vĩnh Sơn;

Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực tại 01 đơn vị (Thị trấn Cửa Tùng)

Đã thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản của HĐND và UBND; công tác hộ tịch, chứng thực của UBND các xã, thị trấn: Vĩnh Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Trung, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và Bến Quan. Chỉ đạo đoàn kiểm tra quyết tâm hoàn thành công việc để có báo cáo vào cuối tháng 9 năm 2012.

### **3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.**

#### *a. Công tác thanh tra hành chính:*

Đã hoàn thành cuộc thanh tra và chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, giai đoạn 2008-2012.

Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra: 12.419.000đ.

#### *b. Công tác tiếp dân:*

Tháng 8/2012, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 03 lượt/03 người đến kiến nghị, phản ánh. Tại ngày trực tiếp công dân thường kỳ của Chủ tịch UBND huyện 15/8/2012 đã tiếp 06 lượt/06 người đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung: Liên quan đến đất đai, chế độ chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân.

Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các phòng ban có liên quan, TT UBND huyện đã trả lời trực tiếp một số nội dung tại buổi tiếp công dân và có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục xem xét để trả lời cho công dân được rõ.

#### *c. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn:*

\* Tổng số đơn tiếp nhận: 05 đơn/05 vụ, trong đó: - Khiếu nại: 02 đơn/02 vụ: (thuộc thẩm quyết giải quyết của Chủ tịch UBND huyện: 01 đơn); - Kiến nghị, phản ánh: 03 đơn/03 vụ. (không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện).

### **4. Hoạt động kiểm sát, xét xử.**

Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Viện kiểm sát nhân dân huyện trong chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện

quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Toà án nhân dân huyện trong tháng 8/2012 thụ lý giải quyết án các loại: 89 vụ; đã giải quyết: 47 vụ, đạt tỷ lệ 53%.

#### **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH**

##### **1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, điều tra, làm rõ kịp thời. Về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ, 01 người chết và 1 người bị thương. Công an huyện Vĩnh Linh đã tiến hành điều tra làm rõ 4/4 vụ, thu hồi tài sản 1 triệu đồng. Khởi tố điều tra 3 vụ/4 bị can. Tai nạn giao thông trong tháng trên địa bàn xảy ra 01 vụ, làm 1 người chết. Tai nạn khác: 3vụ/3 người chết. Tổ chức đánh bạc 1 vụ, bắt 4 đối tượng.

Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các lĩnh vực được quan tâm, chú trọng. Công tác đẩy đuổi vàng tặc, lâm tặc tiếp tục được thực hiện, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đẩy đuổi, bắt, xử lý đối tượng vi phạm.

Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được duy trì và đẩy mạnh, trong tháng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 514 trường hợp, nộp vào kho bạc nhà nước 91,2 triệu đồng.

Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cây xăng trên địa bàn. Tổ chức giao ban công an xã tháng 8/2012 và triển khai nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo.

##### **2. Công tác quân sự địa phương:**

Công tác quân sự địa phương được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, công tác tổ chức huấn luyện được quán triệt và thực hiện nghiêm.

Ban chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ tốt cho việc kiểm tra của phòng Tác chiến, phòng Quân lực quân khu trong công tác tham mưu tác chiến, công tác động viên, tuyển quân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyên gọi công dân nhập ngũ năm 2012, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt lễ giao nhận quân đầu tháng 9/2012.

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đồng chí thuộc đối tượng 4 với 88 học viên tham gia, kết thúc khoá học, các học viên đã

được tìm hiểu, nắm bắt các kiến thức quốc phòng, an ninh, cập nhật các nội dung mới có tính thời sự.

Thực hiện tốt công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới biển, giữ gìn trật tự, an ninh trong các hoạt động trên biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật thường xuyên được quan tâm, chú trọng.

Công tác chế độ chính sách tập trung vào việc chỉ đạo cơ sở và xét duyệt hồ sơ các đối tượng theo quyết định 62/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ, đến thời điểm báo cáo đã nộp 537 hồ sơ vào bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

## **Phần 2:**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2012**

#### **I. KINH TẾ:**

##### **1. Nông nghiệp**

Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2012 đạt kết quả cao. Hoàn chỉnh các điều kiện để sản xuất vụ Đông đặc biệt là các loại rau màu, cây công nghiệp dài ngày và trồng rừng sản xuất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng. Kiểm tra sản xuất cây giống lâm nghiệp tại xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp

Chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các ban ngành liên quan tích cực theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, tránh để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vụ Thu các loại vắc xin cho đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm H5N1 mũi 2. Nắm bắt tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, tổng hợp số lượng gia cầm bị tiêu huỷ, báo cáo các cấp kịp thời; lập tờ trình gửi UBND tỉnh, sở Tài Chính, Sở nông nghiệp & PTNT xin kinh phí hỗ trợ cho gia cầm H5N1 mắc bệnh buộc tiêu huỷ.

Chỉ đạo thu hoạch vụ nuôi tôm năm 2012. Tiếp tục chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác cá vụ nam, thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển trong mùa mưa bão.

Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ kiểm soát HTX Nông nghiệp. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 13/TW5 khoá IX.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyên giao kỹ thuật cho các hộ nông dân xã Vĩnh Ô theo chương trình 135, góp phần thực hiện đề án phát triển kinh tế xã

hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ hộ nghèo cao ở xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê.

## **2. Công nghiệp, thương mại, xây dựng**

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Khai thác nguồn vốn, công trình từ nhiều nguồn.

Hướng dẫn UBND thị trấn Bến Quan xây dựng phương án bố trí lô quầy kinh doanh và nội quy hoạt động chợ Bến Quan sau khi xây dựng hoàn thành. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và phương án phòng chống lụt bão ở các chợ, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Chỉ đạo các thôn, xã triển khai thi công chương trình đường bê tông hóa giao thông nông thôn kịp thời trước mùa mưa bão.

## **3. Tài chính – Kế hoạch**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định. Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, các đối tượng nộp thuế trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tăng nguồn thu cho ngân sách. Kiểm tra tình hình sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí của các HTX.

Giải ngân kịp thời nguồn vốn XDCB cho các công trình theo đúng Kế hoạch, dự toán đã đề ra.

## **4. Tài nguyên Môi trường**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trình và lập hồ sơ thực hiện việc đấu giá đất, đảm bảo thu ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT cho các dự án vào đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo công tác chỉnh lý biên động đất đai và hồ sơ dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất cấp xã kết hợp với quy hoạch NTM giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2025.

Hoàn thành hồ sơ GPMB của các hộ gia đình nằm trong hành lang lưới điện 22KV đi qua địa phận xã Vĩnh Trung. Tiến hành công tác đền bù, GPMB công trình khu Resort Vĩnh Kim.

Lập phương án xác định giá khởi điểm các lô đất của các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thạch để trình UBND tỉnh phê duyệt đợt 2. Tiến hành tổ chức bán đấu giá các lô đất ở các xã, thị trấn được UBND tỉnh phê duyệt.

### **5. Xây dựng Nông thôn mới**

Đôn đốc các xã tổ chức phát động phong trào và ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới đến tận khu dân cư và hộ gia đình, nhất là các đơn vị được chọn làm điểm. Phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các xã, thôn bản làm công tác xây dựng NTM.

Đôn đốc các xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, trong tháng 9 phải hoàn thành gồm các xã: Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thành, Vĩnh Kim, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạch.

Tổ chức cuộc hội thảo về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phối hợp cùng các cơ quan tổ chức ký kết giao ước huyện Vĩnh Linh chung tay xây dựng Nông thôn mới.

## **II. VĂN HOÁ XÃ HỘI:**

### **1. Giáo dục và đào tạo:**

Chỉ đạo thực hiện tốt khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013. Tổ chức các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học. Tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia đăng ký trong năm học 2012 - 2013.

### **2. Y tế, Dân số - KHHGD:**

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Chủ động phòng dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các hoạt động của chương trình Mục tiêu Quốc gia dân số; Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án 52 về kiểm soát Dân số vùng biển, đảo, ven biển giai đoạn 2009-2020 tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra. Tham gia tốt Hội thi tuyên truyền viên dân số giỏi cấp tỉnh do Chi cục dân số tỉnh tổ chức.

### **3. Văn hoá - thể thao, du lịch và thông tin truyền thông:**

Tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tăng cường công tác kiểm tra rà soát các điểm kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hoá, thông tin hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.. cũng như thực hiện tốt các hoạt động về xây dựng đời sống văn hoá; hoạt động về công tác gia đình.

Cập nhật đầy đủ các thông tin về phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng thu hút được sự tham gia theo dõi đông đảo quần chúng nhân dân.

#### **4. Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:**

Tăng cường phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề để mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng khác có nhu cầu về học. Thực hiện hoàn thành kế hoạch điều tra cập nhật thông tin về cung lao động năm 2012 cũng như chủ động xây dựng kế hoạch điều tra sà soát hộ nghèo cuối năm 2012.

Tổ chức giải quyết các hồ sơ của người có công cũng như hồ sơ thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 67 và 13 của Chính phủ. Tiếp tục xác minh hồ sơ chính sách có đơn khiếu nại của công dân.

#### **5. Khoa học – Công nghệ:**

Triển khai thực hiện các đề tài/dự án đã được phê duyệt lựa chọn thực hiện năm 2012.

### **III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT**

#### **1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.**

##### *a. Công tác Tổ chức và xây dựng chính quyền cơ sở:*

UBND huyện tiếp tục triển khai, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để thực hiện các bước công việc khảo sát thực địa xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã, việc đo đạc, xác định toạ độ cắm mốc giới giữa 3 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái.

Báo cáo chất lượng đội ngũ cán bộ các xã Miền núi là người dân tộc thiểu và các chế độ chính sách đối với cán bộ cho Ủy ban Dân tộc miền núi tỉnh.

Thực hiện việc nâng lương thường xuyên và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định.

##### *b. Công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ và công tác Tôn giáo, các Hội, tổ chức phi chính phủ:*

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện.

Chỉ đạo phòng Nội vụ, các ngành liên quan tổng hợp hồ sơ đề nghị trợ cấp cho đối tượng Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến theo kế hoạch và tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chi trả cho các đối tượng tham gia kháng chiến được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thẩm định hồ sơ đề nghị và ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam Điôxin xã Vĩnh Nam, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hoà, Hồ sơ xin thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam Điôxin xã Vĩnh Trung, và công nhận Ban lãnh đạo nạn nhân chất độc Da cam Điôxin xã Vĩnh Thái./.

## **2. Công tác tư pháp.**

Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kiểm tra công tác văn bản, công tác hộ tịch, công tác chứng thực tại 10 xã, thị trấn (*Vĩnh Thạch, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Kim, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan, thị trấn Cửa Tùng*), lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra các nội dung theo phê duyệt của UBND huyện.

Chỉ đạo Hội đồng PHCTPBGDPL huyện tổ chức triển khai các văn bản luật: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Phòng chống mua bán người và Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

## **3. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo.**

Tiếp tục xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tồn đọng theo kế hoạch của UBND huyện, xử lý tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh mới phát sinh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận nội dung phản ánh của ông Trần Hữu Nguyên, Đội 4, thôn Hùng Cường, xã Vĩnh Nam.

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 về quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.

Triển khai cuộc thanh tra cấp bù Thủy lợi phí tại HTX Tiên An, xã Vĩnh Sơn.

Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho công tác thanh tra xây dựng cơ bản năm 2011 của tỉnh tại Ban quản lý dự án huyện tháng 9/2012.

## **4. Hoạt động của Viện kiểm sát, toà án.**

Tăng cường công tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ, Viện kiểm sát truy tố trước pháp luật các vụ việc tồn đọng và phát sinh mới. Thực hiện thường xuyên các mặt công tác của hoạt động kiểm sát theo quy định.

Tập trung giải quyết số lượng án còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục thụ lý, giải quyết mới các loại án nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong tháng 9/2012 sẽ tiếp tục đưa đi xét xử lưu động một số vụ án nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở địa phương.

## **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:**

Làm tốt công tác đảm bảo tình hình An ninh chính trị, TTATXH, An toàn giao thông trên địa bàn huyện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Chú trọng việc chống

buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục đấu tranh với các chuyên án đã xác lập. Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố các vụ án đã khởi tố bảo đảm đúng thời gian quy định. Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm giai đoạn 2 từ 20/7-20/9/2012. Tiếp tục triển khai truy quét các đối tượng khai thác cát sạn trái phép trên sông Sa Lung.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ đã đề ra trong đó chú trọng việc khảo sát khu vực, lập quy hoạch xây dựng thể trận quân sự trong diễn tập KVPT huyện. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân và chuẩn bị các điều kiện giúp dân phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai. Thực hiện thường xuyên công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2012 và những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9/2012. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện bám sát chương trình công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra./ *KV*

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- TV Huyện uỷ, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó văn phòng, Chuyên viên, Quản trị mạng;
- Lưu: VT-VP.

TM. UBND HUYỆN  
CHỦ TỊCH *laf.*



Lê Văn Hiến